

## ติวเตอร์พร้อมทำซีดีเพื่อเด็กห่างไกล

นำเสนอเมื่อ : 23 ม.ค. 2560

**"ชัยพฤกษ์" เผยสถาบันติวเตอร์พร้อมจับมือ ศธ.ทำซีดี เพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกลและครูได้เรียนรู้เทคนิคการเรียน การสอน แบบจัดเต็มเทียบเท่านักเรียนในเมือง**

วันนี้ (23 ม.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ ศธ.จัดทำซีดี และเอกสารประกอบการสอนแนะนำเทคนิคการเรียนจากติวเตอร์ และครูที่มีเทคนิคการสอนดี ส่งไปให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนเช่นเดียวกับเด็กในเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ.ได้เชิญผู้บริหารและอาจารย์จากสถาบันติวเตอร์ ประมาณ 30 สถาบันมาหารือ ซึ่ง สถาบันติวเตอร์เห็นด้วยที่จะร่วมมือทำโครงการนี้ และมีข้อสังเกตว่ากลุ่มนักเรียนที่จะเรียนโดยซีดีนี้ จะแตกต่างจากนักเรียนที่เรียนกับติวเตอร์อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความพร้อม มีพื้นฐานความรู้สูง เมื่อเทียบกับกลุ่มนักเรียนเป้าหมายที่นายชดต้องการลดความเหลื่อมล้ำ จะมีคุณภาพต่างกันมาก ดังนั้น การจัดทำซีดี ต้องกำหนดเนื้อหา วางรูปแบบการสอน การติวใหม่ ซึ่งหลายเรื่องอาจเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน เพราะถ้าเริ่มจากการต่อยอดเลยอาจจะไม่ได้ผล

ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า การทำซีดีให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เรียน เมื่อทำแล้วก็ควรได้ผลชัดเจน ดังนั้น ต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะ เป็น เด็กกลุ่มไหน เจาะเนื้อหาเป็นเรื่องๆ กำหนดจุดประสงค์ ตลอดจนผลการเรียนรู้ที่ต้องการ เพราะติวเตอร์เองก็เกรงว่าถ้ากำหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน สอนแบบเหมาโหล ก็กลายเป็นว่าขนาดูติวเตอร์ยังไม่สำเร็จ ซึ่งทางติวเตอร์มั่นใจว่าถ้าบอกให้ชัดเจนจะทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย และควรกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการให้ชัดเพราะขณะนี้คิวการติวของติวเตอร์ชื่อดังเต็มล่วงหน้าไปหลายเดือนแล้ว

“รมว.ศธ.ได้ย้ำว่าการทำซีดีติวเตอร์ครั้งนี้ไม่ได้มุ่งต้องการให้เด็กได้เรียนกับครูเก่งๆจากติวเตอร์ เท่านั้น เป็นครูเก่งๆจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ด้วย แต่เริ่มต้นจากติวเตอร์ก่อนเพื่อให้ครูได้ทบทวนเนื้อหา และเรียนรู้เทคนิคที่จะติวเด็กในแต่ละวัตถุประสงค์ด้วย และอยากให้เป็นชั่วโมงในการพัฒนาตนเองของครู ว่าครูได้ดูซีดีและเรียนรู้พร้อมไปกับเด็ก และอาจจะไปถึงการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะด้วย” ปลัด ศธ.กล่าวและว่า นพ.ธีระเกียรติ ได้มอบหมายให้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ไปหารือกับผู้บริหารสถาบันติวเตอร์ ที่พร้อมจะร่วมงาน เพื่อกำหนดที่โออาร์และเขาสุกระบวนการจัดจางต่อไป โดยวางแผนว่า ซีดี ชุดแรกจะออกมาใช้สำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สอนจะเป็นวิชาใด และผู้เรียนกลุ่มไหนบ้างนั้น ให้ สพฐ.ไปศึกษารายละเอียด.

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560](#)